

# 4 Thái Bình

## HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(*Tiếp theo trang 1*)

5 năm 2016 - 2020 trong điều kiện có nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19 bùng phát đã tác động lớn đến đời sống của nhân dân và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh song cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh đã làm tốt công tác cách ly, điều trị, kiểm soát dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, giữ vững môi trường ổn định, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi mục tiêu kép phòng, chống dịch bệnh đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Từ các biện pháp chỉ đạo quyết liệt đó cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 cơ bản ổn định và tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 4,1% so với năm 2019. Tiếp tục duy trì và giữ vững tốc độ tăng trưởng của ngành nông, lâm, ngư nghiệp (đạt 3,3%). Đã kịp thời chỉ đạo bảo đảm về cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và phòng, chống thiên tai; có nhiều biện pháp khôi phục đàn lợn, phát triển đàn trâu, bò, nhất là phát triển thủy sản. Dù chịu tác động của dịch Covid-19 song công nghiệp và xây dựng vẫn tăng trưởng 2,8%; thương mại, dịch vụ tăng trưởng 2,5%. Nhiều cơ sở kinh doanh, các loại hình dịch vụ được hình thành, phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp đã

### THÀNH PHỐ...

(*Tiếp theo trang 1*)

tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 39.400 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện trên 1.648 tỷ đồng, đạt 85,7% dự toán, bằng 82,6% so với cùng kỳ. Thành phố tiếp tục được đề nghị khen thưởng là đô thị “Xanh - sạch - đẹp”. Các

### VŨ THƯ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Gần 5.000ha cây màu vụ đông của huyện Vũ Thư hiện sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, qua kiểm tra đồng ruộng xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh gây hại cây màu vụ đông. Trên ngô xuất hiện sâu đục thân, đục bắp với mật độ diện rộng từ 2 - 3 con/m<sup>2</sup>, nơi cao 5 - 7 con/m<sup>2</sup>, rải rác có sâu keo mùa thu. Cây dưa, bí xuất hiện bọ trĩ, bệnh

### TỔ CHỨC CHO TRẺ...

(*Tiếp theo trang 1*)

giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Khu vực chờ uống Vitamin A được phun khử khuẩn, vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng. Các trạm y tế còn bố trí

đoàn kết, nỗ lực vượt bậc vượt qua giai đoạn khó khăn, chủ động tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế, doanh nghiệp. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều cố gắng trong năm bắt tình hình, động viên, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, duy trì và phát triển sản xuất.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt tập trung giải ngân vốn đầu tư công cho các công trình, dự án trọng điểm để rút ngắn thời gian hoàn thành công trình, đưa nguồn lực đầu tư công vào xã hội, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra cơ hội phát triển mới cho tỉnh trong thời gian tới. Việc xúc tiến đầu tư, giải quyết các thủ tục đầu tư hạ tầng Khu kinh tế được quan tâm đẩy mạnh. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là y tế, giáo dục đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Thái Bình vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm học 2020 - 2021 với nhiều thành tích cao; đã tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT trên toàn tỉnh và đạt kết quả cao trong tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những thành tựu Thái Bình đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 là rất đáng khâm lệ, cần có sự đánh giá toàn diện, đầy đủ, khách quan để tiếp tục phát huy trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung đánh giá đúng, thực chất, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đó là: Việc chuyển đổi sản

xuất nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng cao và đạt hiệu quả cao hơn, tiếp cận với nhu cầu thị trường nhiều hơn chưa thực sự rõ nét; chưa có chiến lược tái cơ cấu ngành Nông nghiệp một cách bài bản. Vì vậy, cần rà soát, đánh giá lại một cách toàn diện, thực chất và xây dựng đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp mới bảo đảm tính khả thi cao hơn với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống cho người dân nông thôn. Ngành Nông nghiệp cần cụ thể hóa nhiệm vụ của ngành đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX để có giải pháp phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững hơn trong thời gian tới.

Trong sản xuất công nghiệp, việc nắm bắt tình hình sản xuất của các doanh nghiệp dù đã có nhiều nỗ lực song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Cũng vì thế, việc đánh giá, đề ra các chủ trương, chiến lược phát triển của ngành chưa thực sự sát đúng, chưa tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, do vậy cần có cách làm mới, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thu hút đầu tư vào tỉnh chưa có nhiều chuyển biến tích cực, thời gian tới các cấp, các ngành cần có sự thay đổi cả về nhận thức, tư duy và hành động với cách làm hiệu quả để tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện, đáp ứng tốt các yêu cầu của nhà đầu tư. Trước mắt, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn cụ thể hóa các nội dung đề xuất nhất tại hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản - Thái Bình” để khẩn trương thực hiện, tạo điều kiện tốt nhất cho hội nghị xúc tiến tiếp theo với các nhà đầu tư chiến lược khác, mở rộng thu hút đầu tư, sớm tìm được nhiều nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào tỉnh.

Các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là đầu tư cơ

sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa..., đáp ứng thỏa đáng các nhu cầu của người dân. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân với trách nhiệm cao nhất, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, bảo đảm tốt an ninh trật tự, giữ bình yên cuộc sống của nhân dân, tạo hình ảnh đẹp, môi trường đầu tư thân thiện cho Thái Bình. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khẩn trương kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân công nhiệm vụ cho cấp ủy, xây dựng hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác; trong đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

#### Tiếp tục thực hiện lộ trình tinh giản biên chế, xã hội hóa dịch vụ công

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 1/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo: Việc giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh năm 2021; việc giao tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và định suất hợp đồng lao động để hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2021; tiến độ triển khai thực

hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, ngày 14/9/2020 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sau khi các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, các huyện, thành phố thực hiện nghiêm lộ trình tinh giản biên chế, có phương án xử lý, điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động một cách linh hoạt, tiết kiệm hơn. Cùng với việc tinh giản biên chế, huy động các nguồn tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực ngoại vụ, công tác đối ngoại, nhất là thu hút đầu tư vào tỉnh. Đối với việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, thống nhất sẽ bố trí linh hoạt cấp phó các sở, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với tình hình thực tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giữ nguyên mô hình hoạt động của phòng y tế cấp huyện; tuy nhiên, các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo các phòng y tế thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Sau khi thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất sợi của Công ty Đông Tín, Hồ Nam tại cụm công nghiệp An Ninh, huyện Tiền Hải; ban hành quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025; thống nhất phương án phát triển chủ trương kinh phí hoạt động Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025.

lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả toàn diện. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Năm 2021, thành phố phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 12,9% so với năm 2020. Hoàn thành các tiêu chí và được công nhận thành lập phường Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông. Giảm trên 1/10 số hộ nghèo so với năm 2020...

Để đạt được kết quả đó, UBND thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; tăng cường quản lý và phát triển toàn diện các lĩnh vực; xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân dân.

### TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Việc triển khai ứng dụng chữ ký số (là một dạng chữ ký điện tử, thay thế cho chữ ký tay, con dấu truyền thống đang sử dụng trên văn bản giấy) của các cơ quan nhà nước được xem là phương án giải quyết tốt mọi vấn đề khi giao dịch trên môi trường internet, có tính bảo mật cao, góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo hiệu quả tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tăng cường sử dụng chữ ký số trong ban hành văn bản điện tử trên Mạng văn phòng điện tử liên thông. Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 8/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn để các đơn vị thực hiện tốt việc ứng dụng chữ ký số trong ban hành văn bản.

### TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sở Công Thương mong muốn, mô hình trình diễn này giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham quan học tập, ký kết hợp tác đầu tư và cung ứng dịch vụ với Công ty TNHH Liên Hạnh. Đặc biệt, từ hiệu quả của mô hình, các doanh nghiệp, hộ sản xuất công nghiệp nông thôn học tập, mạnh dạn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của thị trường, thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của tỉnh trong thời gian tới.

ngày vi chất dinh dưỡng (1/6), như vậy, năm 2020, huyện Vũ Thư có 19.500 lượt trẻ được uống Vitamin A, góp phần tích cực khắc phục tình trạng thiếu Vitamin A ở trẻ, giúp trẻ tăng trưởng, phát triển toàn diện thể lực, tầm vóc, trí tuệ và hạn chế các bệnh về mắt.

## Khởi tố vụ án tương bào nhà dân đổ khiến một học sinh tử vong

Liên quan đến vụ việc tường bao nhà dân đổ khiến một học sinh tử vong xảy ra tại thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, ngày 1/12, Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” theo Điều 128, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, như Báo Thái Bình đã đưa tin: Khoảng 15 giờ ngày 22/11, một số người dân thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu phát hiện một học sinh nằm bất tỉnh trên đường, bị thương nhiều vị trí, bên cạnh là chiếc xe đạp và đồng gạch, đá. Ngay lập tức người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng. Nạn nhân được xác định là em V.T.H, học sinh lớp 6, Trường THCS Phong Châu.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Đông Hưng đã triệu tập Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 2000, là con trai ông N.V.T, trú cùng thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu để phục vụ công tác xác minh, điều tra do nghi vấn Kiên liên quan trực tiếp đến việc tường bao bị đổ, đe vào em V.T.H.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” xảy ra ngày 22/11 tại thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu của Công an huyện.

Hiện vụ án đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

**THU TRANG**


### Thứ tư, ngày 2 tháng 12 năm 2020

## TỔNG KẾT 30 NĂM...

(*Tiếp theo trang 1*)

trong công tác phòng, chống HIV/AIDS 30 năm qua. Dù số người nhiễm đã giảm qua mỗi năm nhưng đến nay, dịch HIV/AIDS chưa chấm dứt, vẫn làm ảnh hưởng tới đời sống, sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Nếu không nỗ lực, quyết liệt sẽ khó đạt được mục tiêu chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030. Do đó, đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị các cấp, ngành, địa phương không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch HIV/AIDS; chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch đến năm 2030; tăng cường đầu tư, phân bổ ngân sách phòng, chống HIV/AIDS. Ngành Y tế cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật thực hiện tốt các hoạt động can thiệp giảm tác hại, chăm sóc, điều trị HIV/AIDS; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS. Các tổ chức xã hội cộng đồng cần tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và mỗi người dân, Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi dịch HIV/AIDS.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Cục Phòng, chống HIV/AIDS và các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

	<p><b>Chung tay phòng, chống dịch Covid-19</b></p> <p><b>Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398</b></p>		
<p>Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 1/12, thế giới đã ghi nhận hơn 63,6 triệu người nhiễm và hơn 1,47 triệu người tử vong do Covid-19.</p> <p>Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 1/12, cả nước ghi nhận có 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, trong đó 2 bệnh nhân từ nước ngoài về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 2 bệnh nhân lây nhiễm từ bệnh nhân số 1.347. Như vậy, từ bệnh nhân lây nhiễm ở khu cách ly (bệnh nhân số 1.342) tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có các ca bệnh lây nhiễm thứ phát là bệnh nhân số 1.347, bệnh nhân 1.348 và bệnh nhân 1.349. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã ghi nhận trên cả nước là 1.351 bệnh nhân. Hiệen 1.195/1.351 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 121 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 29 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là hơn 16.700 người.</p> <p>Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 1/12, ngoài bệnh nhân số 1.305 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 vẫn đang cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly tại Trung đoàn 568 và khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) là 163 người, trong đó có 127 người về từ nước ngoài và 36 chuyên gia nước ngoài sang làm việc. Ngày 1/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho 127 công dân cách ly tại Trung đoàn 568.</p> <p>Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 1/12 vẫn là 9.686 mẫu.</p>			
<b>HOÀNG LANH</b>			
<p><b>SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19</b></p> <table> <tbody><tr> <td><b>SỐ Y TẾ:</b> 0969.851.212 0227.3640.786</td> <td><b>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:</b> 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</td> </tr> </tbody></table>		<b>SỐ Y TẾ:</b> 0969.851.212 0227.3640.786	<b>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:</b> 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
<b>SỐ Y TẾ:</b> 0969.851.212 0227.3640.786	<b>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:</b> 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885		

<p><b>THÔNG BÁO</b></p> <p><b>Về việc thanh lý tài sản</b></p> <p>Căn cứ Công văn số 2350/MICCO-CBVT, TKKTTC của Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin ngày 20 tháng 10 năm 2020 về việc thanh lý tài sản cũ định;</p> <p>Giám đốc Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO thông báo tới toàn thể CBCNV trong Công ty và các tổ chức (cá nhân) có nhu cầu mua tài sản thanh, xử lý: Xe KAMAZ 14N-8212; Xe Ford Ranger 35N-9034 thông tin cụ thể như sau:</p> <p><b>I. Sơ lược lý lịch tài sản:</b></p> <p>1. Xe KAMAZ 14N-8212</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tên tài sản: Xe ô tô Kamaz 53229 - Biển số 14N-8212</li> <li>- Nước SX: Nga-VN - Công suất: 240CV</li> <li>- Trọng tải: 15 tấn - Năm đưa vào sử dụng: 2002.</li></ul> <p>2. Xe Ford Ranger 35N-9034</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tên tài sản: Xe Ford Ranger biển kiểm soát 35N-9034</li> <li>- Nước sản xuất: Thái Lan - Tải trọng: 667kg</li> <li>- Năm đưa vào sử dụng: 2009 - Năm sản xuất: 2009</li> <li>- Số khung: 10AW819880 - Số máy: WLAT1111623</li></ul> <p><b>II. Hình thức thanh lý:</b></p> <p>Công ty sẽ tổ chức bán thanh lý theo hình thức chào giá cạnh tranh thông qua bộ giá kín với giá khởi điểm là:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Xe KAMAZ 14N-8212: 73.000.000 đồng (<i>Bảy mươi ba triệu đồng chẵn</i>).</li> <li>- Xe Ford Ranger 35N-9034: 54.500.000 đồng (<i>Năm mươi tư triệu năm trăm nghìn đồng chẵn</i>)</li></ul> <p>Giá bán trên đã bao gồm 10% thuế VAT.</p> <p>Thời gian đấu giá vào 9 giờ 00 phút ngày 9 tháng 12 năm 2020 tại hội trường Nhà máy sản xuất Amon Nitrat - Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO.</p> <p>Các tổ chức (cá nhân) có nhu cầu mua tài sản thanh, xử lý vui lòng đến Nhà máy sản xuất Amon Nitrat làm thủ tục đăng ký đấu giá với Hội đồng thanh, xử lý tài sản công ty trước 9 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2020.</p> <p>Người trả giá cao nhất sẽ là người được mua tài sản thanh, xử lý nêu trên.</p> <p>Các cá nhân có nhu cầu mua mời đến xem tài sản bắt đầu từ ngày 30 tháng 11 năm 2020 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 9 tháng 12 năm 2020.</p> <p>Liên hệ trực tiếp để xem tài sản (Xe KAMAZ 14N-8212; Xe Ford Ranger 35N-9034):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng Cơ điện.</li> <li>- Điện thoại: 0227 3 648 526. Di động: 0904.075.568</li></ul> <p><i>Trân trọng thông báo!</i></p> <p style="text-align: right;"><b>CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ THÁI BÌNH - MICCO</b></p>	<p><b>P.V</b></p>
---	-------------------

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG